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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจำปี พ.ศ. 2565 

วันศุกร์ที่   27  พฤษภาคม  2565  เวลา 10.00 น.  
 

รายช่ือผู้มาประชุม 

1.นายวัชรินทร์   นาคกุล  ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี 
2.นายยุทธนา    แสงสุวรรณ รองประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี 
3.นายธีระพล  ดำฉวาง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพี เขต 1 
4.นายปุณนรัตน์ ทองสุก  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพี เขต 1 
5.นายวิรัช  ช่วยเกิด  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพี เขต 1 
6.นางวาสนา  เกื้อฉิม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพี เขต 1 
7. นายไพโรจน์  อักษรทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพี เขต 2 
8. นายสุริยา  ประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพี เขต 2 
9. นางอรวรรณ นาคสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพี เขต 2 
10.นายผอง  ผลเกลี้ยง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพี เขต 2 

             11.นายวชิา  กลับชัย  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพี เขต 2 
  12.นายจรูญ   สวัสดิ์เมือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพี เขต 1 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
  -ไม่มี- 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสมคิด   ดำฉวาง   นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 
2. นายไพโรจน์ ยงทิว   ที่ปรึกษานายกฯ 
3. นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์  ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี 
4. นางนันทา  ชัยยศ   ผอ.กองคลัง 
5. นายศิริชัย  บุญศรี   ผอ.กองช่าง 
6. นายประยูร  สวนจันทร์  ประธานชุมชน หมู่ 6 
7. นางสาวบุษรีย์ บุญถนอม  ผช.จพง.ธุรการ 
8. นางปราณี  อินทร์ช่วย  ภารโรง(พนักงานเสริฟน้ำ) 
9. นายสมโชติ  ดำศิริ   พนักงานดับเพลิง (ควบคุมเครื่องเสียง) 
10. นายวิสุทธิ์   ศรีธุลี   พนักงานขับรถ (ควบคุมเครื่องเสียง) 
11. นางสาวปิยวรรณ บรรจงเมือง  นักจัดการงานทั่วไป 
12. นายจักราวุธ จีนไทย   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
13. นายอภิชิต  จันทร์เดช  ประชาชน 
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เริ่มเวลา 10.00 น. 
 

นายพงศ์ศักดิ์    รักษาวงศ์    เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่านบัดนี้ 
เลขานุการสภาฯ ถึงเวลาประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที ่ 2 ประจำปี 2565 และได้

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพีแล้วปรากฏว่าสมาชิกสภาได้มา
ลงชื่อเข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ 
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอเรียนเชิญครับ 

 

นายวัชรินทร์    นาคกุล   จุดธูปเทียนบูชาพระรัตน์ตรัย 
ประธานสภาฯ 
 

นายพงศ์ศักดิ์    รักษาวงศ์   ลำดับต่อไป ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ดําเนินการประชุมตาม 
เลขานุการสภาฯ  ระเบียบวาระการประชุมฯ ขอเรียนเชิญครับ 
 

นายวัชรินทร์    นาคกุล   ขอต้อนรับท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพี คณะผู้บริหารและ 
ประธานสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพีสมัย

สามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2565 ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญ
เลขานุการสภา อ่านประกาศสภาเทศบาลตำบลพรุพี เรื ่อง เรียกประชุมสภา
เทศบาลตําบลพรุพีสมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ขอเชิญเลขานุการ
สภาฯ ครับ 

 

นายพงศ์ศักดิ์    รักษาวงศ์    ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลพรุพี ได้กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ 
ประธานสภาฯ  สมัยที ่ 2ประจำปีพ.ศ. 2565  โดยกำหนดวันเริ ่มสมัยประชุมตั ้งแต่วันที ่ 1  

พฤษภาคม  2565 เป็นต้นไป  กำหนด 30วัน นั้นอาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา 25  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ประกอบกับความตามข้อ 
22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลพรุพี  พ.ศ. 2547  ประกอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี
ครั้งแรก  ในวันที่ 4  มิถุนายน  2564  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม  2565  
เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่ 25 
เดือน เมษายน 2565 นายวัชรินทร์ นาคกุล ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี 

 
นายวัชรินทร์  นาคกุล           กระผมขอดำเนินการประชุมสภาเทศบาล ตามระเบียบวาระดังนี้ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี 
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
      มีอยู่ 4 เรื่อง 

เรื่องท่ี 1 พนักงานเทสบาลตำบลพรุพีบรรจุใหม่  จำนวน  2 ราย   
1.1 นายจักราวุธ  จีนไทย  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  

สังกัด กองการศึกษา 
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1.2 นางสาวปิยวรรณ บรรจงเมือง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไประดับ
ปฏิบัติการ สังกัด สำนักปลัด  

ขอเชิญพนักงานทั้ง 2 ท่าน ออกมาสู่ด้านหน้าเพ่ือแนะนำตัวเพ่ือให้ท่าน
สมาชิกสภาได้รู้จักครับ  ขอเชิญครับ 

 
นางสาวปิยวรรณ  บรรจงเมือง   กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ และคณะ 
นักจัดการงานทั่วไป   ผู้บริหารทุกท่านดิฉันนางสาวปิยวรรณ  บรรจงเมือง ตำแหน่ง นักจัดการงาน 

ทั่วไป สังกัด สำนักปลัด  ขอนำเรียนว่าก่อนหน้าที่ไม่เคยทำงานเกี่ยวกับงาน
ราชการมาก่อนอาจจะไม่ค่อยชำนาญในเรื ่องของการทำงาน แต่ยังไงก็จะ
พยายามไขว่คว้าหาความรู้ และจะแสวงหาผลประโยชน์ทางหน่วยงานราชการให้
ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 

นายวัชรินทร์   นาคกุล    ขอเชิญคุณจักราวุธ  จีนไทย  ครับ 
ประธานสภา ฯ     
 
นายจักราวุธ  จีนไทย    กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ และคณะ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ผู้บริหารทุกท่านกระผมนายจักราวุธ  จีนไทย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและ 

บัญชี เพิ่มเข้ามาบรรจุใหม่เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ในตำแหน่ง 
เจ้าพนักงานการเง ินและบัญชีสังกัด กองการศึกษา เพิ ่งจบใหม่ก็ย ังไม ่มี
ประสบการณ์ในการทำงาน แต่ยังไงก็จะพยายามไขว่คว้าหาความรู้และพัฒนา
ตัวเองเรื่อย ๆ ครับ   

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล    ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆที่บรรจุใหม่ด้วยครับ  สำหรับเรื่องที่ 
ประธานสภา ฯ ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ 

เรื่องท่ี 2 พนักงานเทศบาลที่บรรจุใหม่และท่ีได้รับโอนย้าย วันที่ 1 
มิถุนายน  2565  จำนวน  2  ราย  

1. นางสาวกนกวรรณ  อิสระสุข  ตำแหน่ง พนักงานจัดเจ็บรายได้ 
ปฏิบัติงาน สังกัด กองคลัง  
  2. นางสาวชนิตา  คงแสง  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ชำนาญการสังกัด สำนักปลัด ทั้ง 2 ท่าน จะเข้ามาในวันที่ 1 มิถุนายน  2565  

  เรื่องที่ 3 การได้รับรางวัลของท่านนายกเทศมนตรีตำบลพรุพีโครงการ
หนึ่งล้านกร้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มอบรางวัลสุดยอดผู้นำท้องถิ่นองค์กร
ที่มีความเป็นเลิศ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม  2565  ณ  ห้องบุษราคัม ห่อประชุม
กองทับอากาศกรุงเทพมหานคร ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกฯ ด้วยครับ 

  เรื ่องที่ 4 สำหรับเรื ่องนี้ด้วยนักเรียนเสนาธิการทหาร จำนวน 140  
นาย ซึ ่งในจำนวนนี้มีนักเรียนจากต่างประเทศ 6 นาย จาก 5 ประเทศ ซึ่ง
ประกอบด้วยสาธารณรัฐบังกะลาเทศ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  เครือข่ายออสเต
เรีย สหรัสอเมริกา และ สาธารณรัฐสังคมนิยม ซึ่งนักเรียนเสนาธิการทหารได้มา
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ศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านช่องช้าง กระผมเรียนเชิญท่านสมาชิกหลังจากการ
ประชุมสภาฯเสร็จ แล้วก็ไปร่วมต้อนรับ ต่อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี สมัยสามัญ สมัย
แรก ประจำปี  2565 วันจันทร์ที่ 28  เดือน กุมภาพันธ์  2565 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล    สำหรับรายงานฉบับนี้คณะกรรมการก็ได้ตรวจรายงานการประชุมไป 
ประธานสภา ฯ แล้วเมื่อวันที่  16 มีนาคม  2565  ก่อนจะรับรองขอเชิญท่านสมาชิกฯ ได้

ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ มีข้อความขั้นตอนใด ส่วนใดมีข้อผิดพลาด 
หรือจะประสงค์แก้ไขข้อความ ขอเชิญครับ  ถ้าไม่มีกระผมขอมติจากที่ประชุม
แห่งนี้ครับ 
 

- ผู้รับรองเต็มสภา 
 
นายพงศ์ศักดิ์  รักษาวงศ์    เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม จำนวน 
เลขานุการสภาฯ    ...12....ท่าน ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ครับ  
 
นายวัชรินทร์   นาคกุล    สมาชิกสภาท่านใด“เห็นชอบรับรอง”รายงานการประชุมสภา  
ประธานสภา ฯ     สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี  2565  วันจันทร์ที่  28  เดือน  กุมภาพันธ์   

2565ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ  
 
มติที่ประชุม      มีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ  10   เสียง  

ไม่เห็นชอบ ...-.... เสียง  
งดออกเสียง   2   เสียง  

 
เ ป ็ นอ ั นว ่ า สภาฯ  ม ี มต ิ ร ั บ รอ ง  ร ายงานการประช ุ ม สภา  

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี  2565  วันจันทร์ที่   28  เดือน กุมภาพันธ์  
2565ด ้วยคะแนน เห ็นชอบ  10  เส ียง ไม ่ เห ็นชอบ   -   เส ียง  
งดออกเสียง  2    เสียง  

 
ต่อไปเข้าระเบียบวาระท่ี 3 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องช้ีแจงสถานะการเงินคลัง 
3.1 รายงานสถานะการเงินการคลัง  ณ วันที่  30  เมษายน 2565 
 

นายวัชรินทร์   นาคกุล    ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติครับ 
ประธานสภาฯ 
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นายสมคิด    ดำฉวาง    กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี  นายสมคิด  ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

กระผมขอชี้แจงว่าทำไมฝ่ายบริหารเหลืออยู่ 2 ท่าน  เพราะว่าส่วนหนึ่ง 
รองวันชัย  ตั้งฐานานุศักดิ์  ไปราชการประชุมสันนิบาตเทศบาล ที่เกาะพงันซึ่ง
การประชุมครั้งนี้มีความสำคัญ การที่สันนิบาตเทศบาลสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมสันนิบาตกระผมก็เลยให้ท่านรองไปแทน  และ รองบุญเลิศ  รอด
ศรี  วันนี้กระผมให้ไปเตรียมการอยู่บ้านช่องช้าง  เราคือเจ้าบ้านแต่การที่เขาเข้า
มา เขาไม่ได้ประสานทางเทศบาลแต่เราเจ้าบ้านก็ต้องตอนรับตอนแรกเขาบอกว่า
จะมาตอนเช้า กระผมคิดว่าไปต้อนรับเสร็จแล้วกลับมาประชุม แต่เวลาเปลี่ยน
กระผมก็ได้ทราบจากสมาชิก คุณไพโรจน์  อักษรทอง เพราะว่าหน่วยงานที่
รับผิดชอบในพื้นที่ไม่มี เพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของเทศบาล ตอนนี้ก็ได้ไป
เตรียมการตอนรับเรื่องน้ำอะไรต่างๆ ถ้าหากเราประชุมเสร็จไปเกิน  11.30 น. 
ให้ทางรองบุญเลิศ รอดศรี ในฐานะตัวแทนของเทศบาลตอนรับ และได้ชี้แจงว่า
ทางท่านนายกได้ประชุมสภาฯ 11.30 น. กินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วเข้าห้องประชุม 
และอีกท่านเลขานุการนายกฯ ได้ป่วยเป็นโรควิด 19 ส่วนเรื ่องเสนอญัตติ
อนุญาตท่านประธานสภาให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเสนอญัตตินี้ครับ 

       

นายวัชรินทร์   นาคกุล    ขอเชิญ ผอ.กองคลัง เสนอญัตติครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นางนันทา  ชัยยศ    กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพและคณะ 
ผอ.กองคลัง    ผู้บริหารทุกท่านดิฉัน นางนันทา  ชัยยศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื ่อง รายงานสถานะการเงินการคลัง ณ วันที่  
30 เมษายน 2565 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้) จึงเรียนมาเพ่ือ
โปรดนำเข้าวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี เพื่อเสนอต่อสภาเทศบาล
ตำบลพรุพีต่อไป   

รายงานสถานะการเงินการคลัง เทศบาลตำบลพรุพี 
รายรับตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564-30เมษายน 2565 

     รายการ     ประมาณการ   รับจริง 
1. ภาษีอากร    477,600.00 396,551.37 
2. ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 377,500.00 117,494.60 
3. รายได้จากทรัพย์สิน   250,000.00     67,596.86 
4. รายเจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์1,300,000.00 347,793.55 
5. รายได้เบ็ดเคล็ด   350,000.00       81,140.00 
6. รายไดจ้ากทุน   2,000.00            - 
7. ภาษีจัดสรร   29,440,000.00       16,005,686.35 
8. เงินอุดหนุนทั่วไป   18,000,000.00        11,45,178.00 

รวมรับจริง                       50,197,100.00    28,961,440.73 
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รายจ่ายตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564-30 เมษายน 2565 
รายการ  ประมาณการ จ่ายจริง 
1. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320.00 1,661,520.00 
2. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 14,670,540.00 6,743,741.75 
3. ค่าตอบแทน   1,051,800.00 351,313.25 
4. ค่าใช้สอย   4,449,950.00 1,450,770.99 
5. ค่าวัสดุ   2,798,983.00 1,223,059.00 
6. ค่าสาธารณูปโภค  1,781,400.00   960,162.50 
7. ค่าครุภัณฑ์   1,572,510.00 82,360.00 
8. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 6,352,500.00     

68,800.00 
9. เงินอุดหนุน   2,351,200.00 1,079,925.00 
10. งบกลาง   11,838,917.00 6,942,951.75 

รวมรายจ่าย   49,426,100.00     20,564,604.24 
 

นายวัชรินทร์   นาคกุล    ไม่ทราบว่ามีใครจะสอบถามญัตติเรื่องรายงานสถานะการเงินการคลัง   
ประธานสภาฯ    ณ วันที่  30  เมษายน 2565ถ้าไม่มีผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องกระทู้ถาม (ถ้ามี) 

4.1 เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์รถขยะ ล่าช้า  
 

นายวัชรินทร์   นาคกุล    ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบ/ข้อกฎหมายส่วนที่เกี่ยวข้อง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์     เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ    กระผมนายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์ เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงระเบียบ  

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 2554)  หมวด 7 ข้อ  87 – 101 
 

นายวัชรินทร์   นาคกุล    สำหรับเรื่องกระทู้ขอเชิญคุณธีระพล  ดำฉวาง เป็นผู้ยื่นกระทู้เพ่ือจะ 
ประธานสภาเทศบาล สอบถามผู้บริหาร ตามระเบียบให้ผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามได้แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น 

กระผมก็ส่งเรื่องกระทู้ถามไปยังท่านนายกให้ท่านได้เตรียมตอบและส่วนผู้ที่ตั้ง
กระทู้ถามก็จะต้องไม่ถามแบบวกวนแบบซ้ำๆ ขอเชิญผู้ตั้งกระทู้ครับ 

 
นายธีระพล   ดำฉวาง    กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและเพื ่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเขต 1   กระผมนายธีระพล   ดำฉวาง  สมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่ 1 
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 เรื ่องที่กระผมได้ตั ้งกระทู้ถามเรื่องการจัดซื้อรถขยะว่าจะดำเนินการ
จัดซื้อไปถึงไหนแล้ว และเพราะเหตุใดถึงล่าช้าในการจัดซื้อ หรือขัดข้องตรงไหน
เพราะชาวบ้านเขาเดือดร้อนครับรถคันเก่าก็ซ่อมบ่อยครั้ง น้ำขยะก็รั้วไหลลงบน
ถนนชาวบ้านบนกันทุกวัน กระผมว่าในเมื่อมีมติได้ผ่านสภาไปแล้วแต่ทำไม้ล่าช้า
ในการจัดซื้อกระผมขอให้ท่านนายกชี้แจงเรื่องนี้ให้เพ่ือนสมาชิกได้ทราบด้วยครับ 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล    ขอเชิญท่านนายกฯ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสมคิด    ดำฉวาง    กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี  นายสมคิด    ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

กระผมต้องขอบคุณผู ้ที ่ตั ้งกระทู ้ ว่าทำไม่เวลาล่วงเลยมานานไม่รีบ
ดำเนินการ  กระผมขอชี้แจงให้ทราบว่าการซื้อรถขยะครั้งนี้มันนอกเหนือมาจาก
มาตรฐานครุภัณฑ์ พอนอกเหนือเราต้องกำหนด TOR เนื้องานขึ้นมา การกำหนด
เนื้องานเราจะต้องหาข้อมูลหลายส่วนมารวบรวมแล้วก็ตั้งมาตราฐานของเราขึ้น
ซึ่งมาตรฐานของเราที่ตั้งขึ้นมาหวังว่าสิ้นค้าที่จะได้ต้องเป็นสิ้นมีค่าคุณภาพ ใน
กรณีหนึ่งที่พวกเราได้รวมกันจัดซื้อรถดับเพลิงซื้อรถดับเพลิงใช้เวลา 7 เดือน ถึง
จะซื้อได้เพราะผู้รับจ้าง เรากำหนดไม่ตรงกับของเขา กระผมเป็นห่วงมากรถงาน
ใหญ่ขึ้นมา รัฐบาลให้รถนำเข้า โดยเฉพาะรถโค๊กจีน เป็นอุทาหรณ์ของเราประมูล
ครั้งนั้นผู้ที่ประมูลราคาต่ำสุดเป็นรถยี่ห่ออะไรกระผมก็ไม่รู้ ตัดไปสี่แสนกว่าบาท
กระผมได้เรียกให้มาชี้แจงว่าได้รับมาตรฐาน มอก. หรือไม่ ศูนย์ซ่อมเขาให้รับ 
100 กก.มีที่ไหนบาง ท้องถิ่นไหนใช้รถยี่ห้อนี้บางตอบไม่ได้ โทรมาหากระผม
เสนอกระผม 5 หมื่น ให้กระผมรับ แต่กระผมไม่เอา พอกระผมสืบแล้วจังหวัด
นครพนมใช้รถนี้ได้สองปีกับเดือนไม่มีอะไหล่ซ่อม หลังจากนั้นไปฟ้อง สตง.ว่า
กระผมไม่ประหยัดงบประมาณของเทศบาล สตง.เรียกกระผมไป กระผมก็ไป
ชี้แจงตกลงว่าให้ยกเลิก พอเปิดประมูลอีกครั้งหนึ่งราคาขึ้นเป็นแสนเจ็ดหมื่น ไป
ขอให้บริษัทช่วยในราคาเท่าเดิมก็ได้ราคาเท่าเดิม พอครั้งนี้เราพยายามที่จะบอก 
ผอ.ช่าง ว่าหาทางกันไว้ให้ได้เราผ่านสภาวันที่ 6 มีนาคม  วันที่ 25 มีนาคม 
2565บันทึกการประชุมสภาฯ ก็เริ่มดำเนินการกระบวนการวันที่ 25มีนาคม 
2565กองช่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 30 มีนาคม 2565 รายงานกำหนด
ราคากลางกำหนดขอบข่าย วันที่ 4-8 เมษายน 2565  ร่างประกาศประกวด
การจัดซื้อจัดจ้างแบบ บิดดิ้ง พอประกาศเราจะต้องส่งเรื ่องไปประชาพิจารณ์
ภายใน 3 วัน ครั้งแรกก็มีบริษัท หจก. วินเนอร์ จ.นนทบุรี ท้วงติ่งถึงมาตรฐาน 
มอก. ที่เรากำหนดว่าสินค้ามันจะต้องมีมากกว่าหลาย มอก. เขาส่งเรื่องกลับมา
เราก็แก้ วันที่  8  เมษายน 2565 เร่งรัดเต็มที่ จากนั้นก็ส่งการประชาพิจารณ์
ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ก็เอาอีกในเรื่องมาตรฐานโรงงาน มาตรฐาน 1,2,3,4  
มาตรฐาน 1,2,3,  เป็นโรงงาน SME แต่ 4 เป็นโรงงาน มาตรฐาน เราก็หวังว่า
จะได้ของดี เราก็กำหนด มาตรฐานโรงงาน 4  เพราะ 1,2,3  พ้นสีเฉยๆ 
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มาตรฐานโรงงาน 4  ตากแดด ตากลมได้หมดพร้อมทุกอย่างแต่หน ังสื่อ
กระทรวงมหาดไทยเปิดโอกาศให้อ ุตสาหกรรมขนาดย่อม ตอนนี ้ก ็ เสร็จ
กระบวนการแล้วเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง  ต้นเดือนก็จัดซื้อแล้วและขอแจ้งให้
เพื่อนสมาชิกให้ทราบ การจัดซื้อจัดจ้างนั้นเทศบาลไม่มีส่วนรู้เห็นกรมบัญชีกลาง
เป็นผู้ขายซองเอง ประมูลเอง ประมูลเสร็จแล้วจะได้ใครกระผมก็ไม่ทราบและเรา
ตรวจสอบคุณสมบัตรเราก็ไม่รู้บริษัทไหนที่ได้เลย ตรวจคุณสมบัติ ก. และตรวจ
คุณสมบัติ ข. ได้เลย คือส่วนกลางเป็นผู้ประมูลเอง กระบวนการอยู่อย่างนี้ท่ีว่าช้า
หลังจากนี้ไปแล้วกระผมไม่แน่ใจว่าเมื ่อได้ผู ้รับจ้างแล้วมันจะมีกระบวนการ
คัดค้านท้วงติ่งอะไรอีก เพราะว่ารถที่จะนำเข้ามาแต่ครั้งนี้กระผมกั้นไว้ส่วนหนึ่ง
คือจะไม่ให้มีผลกระทบเพราะรถยี่ห่อที่เขามาเสนอนี้จะต้องมีศูนย์ซ่อมอยู่ภายใน
จังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียง สำหรับโครงการอื่นๆ นั้นอยู่ในกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างอยู่แล้วแต่ว่าที่ล่าช้าต้องใช้ระบบเดียวกับรถกระบวนก็เลยช้าเพื่อความ
โปรงใส่ ขอบคุณครับ 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล    เมื่อนายกฯ ได้ตอบกระทู้ไปแล้วผู้ตั้งกระทู้ก็สามารถมีสิทธิ์ซักถามไม่  
ประธานสภาเทศบาล เกินสามครั้ง ไม่ทราบว่าผู้ตั้งกระทู้ถามจะซักถามต่อหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอเข้า

สู่ระเบียบวาระต่อไป 
   
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
      -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องด่วน (ถ้ามี) 
      -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องท่ีเสนอใหม่แจ้งเพื่อทราบ 

     7.1  แจ้งเพื่อทราบรายงานลดลูกหนี้ทางบัญชี 8,026.-  บาท  

(กองคลัง) 
 

นายวัชรินทร์   นาคกุล    ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบส่วนที่เกี่ยวข้อง  
ประธานสภาเทศบาล  
 

นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์     เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ    กระผมนายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์ เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงระเบียบ  

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 ข้อ 97 และอ้างถึงหนังสือ มท.0808.4/ว 4772 ลงวันที่ 23 
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ธันวาคม 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญ การลดยอดลูกหนี้ค้าง
ชำระและวิธีการบันทึกบัญชี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ดำเนินการ
ดังนี้  (2) การลดยอดลูกหนี้ค้างชำระให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับยอด
ลูกหนี้ค้างชำระตามความเป็นจริงโดยเสนอผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติและแจ้งสภา
ท้องถิ่นทราบ 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล    ขอเชิญผู้เสนอญัตติครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
   
นายสมคิด    ดำฉวาง    กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี  นายสมคิด    ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

ตามบันทึกที่อ้างถึง (แนบมาพร้อมนี้) ซึ่งได้ดำเนินการตามแนวทางตาม
หนังสือที่ มท.0808.4/ว.4772 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2552โดยดำเนินการ
ลดยอดลูกหนี้ค้างชำระจำนวน 8,026.-บาท (-แปดพันยี่สิบหกบาทถ้วน-) และ
เก็บค่าน้ำประปาจากผู้ใช้น้ำจำนวน 1,024.-บาท  (-หนึ่งพันยี่สิบสี่บาท-) และ
ได้ดำเนินการทางบัญช ีเป ็นที่ เร ียบร้อยแล้ว เพื ่อให้เป ็นไปตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 97 และ
อ้างถึงหนังสือ มท.0808.4/ว 4772 ลงวันที ่ 23 ธันวาคม 2552 เรื ่อง 
หลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญ การลดยอดลูกหนี้ค้างชำระและวิธีการบันทึก
บัญชี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือที่อ้างถึง จึงขอรายงานผลการ
ดำเนินการให้สภาฯทราบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเข้าวาระการประชุมสภา
เทศบาลตำบลพรุพี เพ่ือเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลพรุพีต่อไป    

สืบเนื่องจากที่ทางเทศบาลได้ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม กระผมได้ถอน
ญัตติออกแต่จะมีระเบียบการจำหน่ายหนี้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง
นายกฯ สามารถที่จะดำเนินการได้  โดยรายงานให้สภาทราบ แต่เป็นอำนาจของ
นายกฯ ส่วนรายละเอียดให้เพื่อนสมาชิกได้เข้าใจชัดเจนกระผมมอบให้ฝ่าย
การเงินชี้แจงระเบียบที่เอามาใช้ครับ 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล    ขอเชิญ ผอ.กองคลัง เสนอญัตติครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นางนันทา  ชัยยศ    กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพและคณะ 
ผอ.กองคลัง    ผู้บริหารทุกท่านดิฉัน นางนันทา  ชัยยศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง 

สืบเนื่องจากการได้เกินปัญหาเรื่องค่าน้ำประปาเกินความเป็นจริงของ
ผู้ใช้น้ำ จำนวน  8  ราย และได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าค่าน้ำผิดพลาด
เริ่มจากเกิดความบกพร่องจากการจ่ายเนื่องจากการแก้ปัญหาดังกล่าว ลักษณะ
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การแก้ปัญหาของเงินรายได้ที่ปรากฏยอดอยู่ในเงินสะสมของปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เมื่อกระทบกับเงินสะสมในกระทบวนการดำเนินการยอดเงินสะสมจึงต้อง
มีการเข้าสภาแจ้งสภาเพ่ือทราบในครั้งแรกได้นำเสนอเข้าสภาเพ่ือใช้ระเบียบ ข้อ 
89 แต่ได้มีการท้วงติ่งและให้ไปหาข้อเท็จจริงว่าสมควรจะดำเนินการอย่างไร 
จากการได้สอบถาม อ้างถึงระเบียบการเงินนำมาใช้ ได้รับแจ้งจากผู้เกี ่ยวข้อง 
และสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด  ท้องถิ่นอำเภอ ได้พยายามหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
มาเพื่อประกอบการดำเนินการ จนเห็นว่าน่าจะเข้าหลักเกณฑ์ของการจำหน่าย
หนี้ศูนย์การลดยอดลูกหนี้ค้างชำระและวิธีการบันทึกบัญชี ตามหนังสือที่ มท 
0808.4/ว.4472  วันที่ 23  ธันวาคม  2552 ก็เลยได้มีการนำเสนอเรื่อง 
ดังกล่าวให้คณะผู้บริหารทราบและก็ได้รับการอนุมัติให้ลดยอดให้ดำเนินการทาง
บัญชีดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณค่ะ  

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล    สำหรับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอำนาจของผู้บริหารและแจ้งให้ทางสภาฯได ้
ประธานสภาเทศบาล ทราบก็ถือว่าสภาฯได้รับทราบในเรื่องนี้แล้วนะครับ ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 8   เรื่องท่ีเสนอใหม่เพื่อพิจารณา 

8.1เพื ่อพิจารณาขออนุม ัต ิเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณ  
จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล    ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบส่วนที่เกี่ยวข้อง  
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์     เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ    กระผมนายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์ เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงระเบียบ  

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  
ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล    ขอเชิญผู้เสนอญัตติครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายสมคิด    ดำฉวาง    กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี  นายสมคิด    ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

 ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ  
จำนวน  1  รายการดังนี้ 
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      ข้อความเดิม 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั ่วไปเก ี ่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายคลองหิน
แท่น  หมู่ที่ 4  ตั้งไว้ 995,700.- บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหิน
แท่น  หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง  300.00 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและ
รายงานประมาณราคาที ่กองช่างเทศบาลตำบลพรุพีกำหนด  (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.  2561-2565  หนา้ 140 ลำดบัท่ี 3) 
 ข้อความใหม่ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั ่วไปเก ี ่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายคลองหิน
แท่น  หมู่ที่ 4  ตั้งไว้ 995,700.- บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายคลอง
หินแท่น  หมู ่ท ี ่  4 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง  
300.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลนและรายงานประมาณราคาที่กองช่างเทศบาลตำบลพรุพีกำหนด  (ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.  2561-2565  หนา้ 140 ลำดบัท่ี 3)     

  ข้อกฎหมาย  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543  
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นขอได้โปรดนำเสนอที่ประชุม
สภาเทศบาลตำบลพรุพี เพ่ือพิจารณาต่อไป 

  ตรงน ี ้ เป ็นข ้อผ ิดพลาดในการพิมพ ์คำว ่าแอสฟัลท ์ต ิกคอนกรีต
ถนนลาดยาง ถ้าถนนคอนกรีต คือ คสล. แต่เป็นโครงการถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีตถนนลาดยางแต่ที่ผิด คือความหนาเอาความหนาของถนนคอนกรีตมาใส่
ถนนลาดยาง  ถนนลาดยางที่หนา 15 เซนติเมตร ไม่มีในประเทศไทย คือ 0.5 
เมตร ขอเปลี ่ยนแปลง แต่งบประมาณเท่าเดิม ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบ 
ขอบคุณครับ 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล    ผู้เสนอญัตติก็ได้เสนอญัตติไปแล้วไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกท่านใดสงสัย 
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ประธานสภาฯ จะอภิปรายซักถามหรือไม่ขอเชิญครับถ้าไม่มสีมาชิกท่านใดจะประสงค์อภิปราย
ผมจะขอมติจากท่ีประชุมแห่งนี้ขอเชิญท่านเลขานุการฯ นับองค์ประชุมครับ 

นายพงศ์ศักดิ์  รักษาวงศ์   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม 
เลขานุการสภาฯ จำนวน    12    ท่าน ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ครับ 
 
นายวัชรินทร์   นาคกุล    สมาชิกสภาท่านใด “เห็นชอบ”ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
ประธานสภาฯ    งบประมาณ จำนวน 1 รายการทีเ่สนอมาขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 

- สมาชิกท่านใด“เห็นชอบ” โปรดยกมือครับ 
- สมาชิกท่านใด“ไม่เห็นชอบ“ โปรดยกมือครับ 
- สมาชิกท่านใด“งดออกเสียง “ โปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม   มีสมาชิกสภาฯ  เห็นชอบ   11  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ     -     เสียง 
    งดออกเสียง  1   เสียง 
     
นายวัชรินทร์  นาคกุล    เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ให้ความเห็นชอบด้วยมติ  เห็นชอบ  11เสียง 
ประธานสภาตำบลพรุพี   ไม่เห็นชอบ   -    เสียงงดออกเสียง  1   เสียง  
 
      ต่อไป ข้อ 8.2  

 
8.2เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จำนวน 

1 รายการ (กองช่าง) 
 

นายวัชรินทร์   นาคกุล    ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบส่วนที่เกี่ยวข้อง  
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์     เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ    กระผมนายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์ เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงระเบียบ  

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  
ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล    ขอเชิญผู้เสนอญัตติครับ 
ประธานสภาฯ 
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นายสมคิด    ดำฉวาง    กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี  นายสมคิด    ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

ข้าพเจ้า  มีความประสงค์ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ ่มเติม 
จำนวน 1 รายการ  อ้างถึงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  และได ้ประกาศใช ้เม ื ่อว ันที ่ 1 ต ุลาคม 2564  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ (โครงการต่อเติม
อาคารกองคลัง)  เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
ต่างๆของกองคลัง  ตั ้งไว้  270 ,000.- บาท  และจากการดำเนินการตาม
ระเบียบพัสดุ  โดยได้ทำการประกาศเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตาม
โครงการฯไปแล้ว  จำนวน 2 ครั้ง  แต่ไม่มีผู้รับจ้างให้ความสนใจจึงไม่สามารถจัด
จ้างได้  ด้วยเหตุผลที่ราคาวัสดุที่ใช้ในโครงการมีการปรับราคาสูงขึ้นมาก  วงเงิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ต่ำกว่าราคากลางจากการคำนวณราคากลางขึ้นใหม่ พบว่ามี
ร าคาส ู งข ึ ้ น  33 ,000.-บาท  โดย งบประมาณท ี ่ ไ ด ้ ไ ว ้ เ ด ิ ม  จำนวน  
270,000.- บาท  งบประมาณที่ตั้งไว้ใหม่ จำนวน 303 ,000.- บาท  ทำให้มี
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการดังกล่าว จึงขออนุมัต ิโอน
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จำนวน 1  รายการดังนี้ 

- โอนลด   แผนงานบริหารทั ่วไป  งานบริหารงานคลังงบบุคลากร  
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น  ตั้งไว้  1,827,720.- บาท 

      งบประมาณก่อนโอน  คงเหลือ      1,004,210.00 บาท 
      โอนลด                 จำนวน                33,000.00   บาท 
      งบประมาณหลังโอน  คงเหลือ         971,210.00 บาท 

- โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างงบลงทุน  
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูก
สร้างต่างๆ (โครงการต่อเติมอาคารกองคลัง)    ตั้งไว้  270,000.- บาท   

งบประมาณก่อนโอน  คงเหลือ     270,000.- บาท           
      โอนเพิ่ม                 จำนวน          33,000.- บาท 
      งบประมาณหลังโอน  คงเหลือ 303,000.- บาท  

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที ่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นขอได้โปรดนำเสนอที่ประชุม
สภาเทศบาลตำบลพรุพี เพ่ือพิจารณาต่อไป 
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นายวัชรินทร์   นาคกุล    ผู้เสนอญัตติก็ได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ ไปแล้วไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกท่านใดสงสัยจะอภิปรายซักถามหรือไม่ถ้าไม่ มี

ประสงค์อภิปรายกระผมขอมติจากที่ประชุมแห่งนี้ขอเชิญท่านเลขานุการฯ นับ
องค์ประชุมครับ 

 
นายพงศ์ศักดิ์  รักษาวงศ์   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม 
เลขานุการสภาฯ จำนวน    12    ท่าน ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ครับ 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล    สมาชิกสภาท่านใด “เห็นชอบ”ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ    เพิ่มเติม จำนวน 1 รายการทีเ่สนอมาขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 

- สมาชิกท่านใด“เห็นชอบ” โปรดยกมือครับ 
- สมาชิกท่านใด“ไม่เห็นชอบ“ โปรดยกมือครับ 
- สมาชิกท่านใด“งดออกเสียง “ โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม   มีสมาชิกสภาฯ  เห็นชอบ   11  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ     -     เสียง 
    งดออกเสียง  1   เสียง 
     

นายวัชรินทร์  นาคกุล    เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ให้ความเห็นชอบด้วยมติ  เห็นชอบ  11  เสียง 
ประธานสภาตำบลพรุพี   ไม่เห็นชอบ   -    เสียงงดออกเสียง  1   เสียง 

 
ต่อไป ข้อ 8.3 
 

8.3 เพื ่อพิจารณาขออนุมัต ิใช้จ ่ายขาดเงินสะสมเพิ ่ม จำนวน  
1 โครงการ(โครงการขุดลอกคูระบายน้ำซอยลุงแย้ม พร้อมฝังท่อระบายน้ำ 
หมู่ที่  5 งบประมาณ 17,500.-  บาท) (กองช่าง) 

 

นายวัชรินทร์   นาคกุล    ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบส่วนที่เกี่ยวข้อง  
ประธานสภาเทศบาล  
 

นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์     เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ    กระผมนายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์ เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงระเบียบ  

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ

ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 8 เงินสะสม  ข้อ 89 องค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น  อาจจ่ายขาดเงินสะสมได้ไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่าย
เพ่ือการลงทุนของปีนั้นโดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

1. ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล    ขอเชิญผู้เสนอญัตติครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายสมคิด    ดำฉวาง    กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี  นายสมคิด    ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

 สำหรับญัตตินี้ งบประมาณในการดำเนินการครั้งนี้เป็นงบประมาณปี 
2564  ได้ประชุมสภาอนุมัติเดือนสิงหาคม 2564 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
จริงๆ การใช้งบประมาณเงินสะสมใช้ได้ภายในหนึ่งปี แต่ในการประมาณราคา 
มันราคาต่ำ ไม่ม ีผ ู ้ร ับจ้าง ในช่วงปีงบประมาณนั ้นไม่ม ีผ ู ้ร ับจ้าง เราก็ใช้
กระบวนการครั้งที่ 1,2,3 ก็ไม่มี แต่พอมาทำราคาใหม่ ก็เพิ่มขึ้นไปตามที่ระบุ ก็
ได้เสนอไปยังฝ่ายสภาฯ โดยผ่านทางปลัดฯ  ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ ก็เลยได้เสนอเข้าสู่
สภา กระผมก็ได้ให้ฝ่ายการเงินลองเช็คดูว่าในปีงบประมาณได้ผ่านไปแล้ว 
โครงการภายในหนึ่งปีในงบเงินมันมีการเปลี่ยนแปลง ก็เลยปรึกษาทางกรมว่าให้
ใช้วิธีการอย่างไร และทางกรมบอกว่าให้ยกเลิก แล้วก็ให้ของบประมาณใหม่ 
กระผมขอถอนญัตตินี้ออกครับ และ เพื่อนสมาชิกไม่ต้องห่วงว่าไม่มีผู้รับจ้าง
เพราะว่าเดือนสิงหาคมนี้ของบประมาณใหม่  ถือว่าโครงการนี้ตกไป และฝ่าย
บริหารจะเสนอโครงการใหม่เดือนสิงหาคมเข้าสภาฯ ขอบคุณครับ 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล    สำหรับญัตตินี้ผู้เสนอญัตติได้ขอถอนญัตติครับเป็นอันว่าสภาฯไม่มีการ 
ประธานสภาฯ    พิจารณาในญัตตินี้ขอเชิญ คุณจรูญ  สวัสดิ์เมือง ครับ 
 
นายจรูญ   สวัสดิ์เมือง    กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติและคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเขต 1   กระผมนายจรูญ   สวัสดิ์เมือง  ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่ 1 

เมื่อก่อนเรื่องคูระบายน้ำของซอยตาแย้มไม่ได้อยู่เทศบัญญัติประจำปีมัน
อยู่การจ่ายขาดเงินสะสม 25 โครงการ งบประมาณตัง้ไว้หมื่นเจ็ดพันกว่าบาทท่อ 
5 ลูก  และขุดคูระบายน้ำอีกประมาณสองถึงสามร้อยเมตร ตั้งงบประมาณไว้ต่ำ
เกินไป ผู้รับจ้างไม่มีใครมารับจ้างความคิดของกระผมที่นำเสนอสภาที่คุยนอก
รอบระหว่างผู้บริหาร ผมคิดว่าการประมูลหรือว่าดำเนินการในซอยบนควนคู
คอนกรีตรางยูฝาปิดและขอเสริม กระผมได้ประสานกับ ผอ.กองช่างบอกว่าให้ตั้ง
งบประมาณใหม่ และค่อยดำเนินการเพราะว่าเรื่องนี้มันหลายเดือนมาแล้วครับ
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ท่านประธาน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม  กระผมคิดว่าคณะผู้บริหารน่าจะจ่ายงบ
พร้อม เพราะว่ามีอีกตัวหนึ่ง  เครื่องปรับอากาศของห้องคลังมาดูยอดเงินแล้ว
น่าจะจ่ายขาดเงินสะสมมาใช้ได้ ถ้ารอเดือนสิงหาคมปีหน้าตั้งในเทศบัญญัติ 
2566 ไม่ได้แก้ไขรายการแก้ไขไม่มีเพราะน้ำจะท้วมทั้งย่านนั้นทั้งสายเลยแลว้ก็
ท้วมหน้าบ้านเขาด้วยนิดเดียว ท่อ 60 จำนวน 5-6 ลูก ลอกคูบ่อยสามร้อยกว่า
เมตรไม่กี ่บาท กระผมว่าไม่หนักสำหรับผู้คณะผู้บริหารขอพิจารณาด้วยครับ 
ขอบคุณครับ 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล    ขอเชิญท่านนายกชี้แจงอีกครั้งครับ 
ประธานสภาฯ  

 
นายสมคิด    ดำฉวาง    กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี  นายสมคิด    ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

คุณจรูญ  สวัสดิ์เมือง  ต้องดูว่าเราใช้งบประมาณไหน ไม่ใช่งบประมาณ
ประจำปี ถ้างบประมาณประจำปีเราสามารถโอนได้ แต่นี้งบประมาณใช้จ่ายเงิน
สะสมแล้วก ็ได ้ร ับการอนุม ัติ เม ื ่อเด ือนสิงหาคม เราก็ได ้ดำเน ินการตาม
กระบวนการขั้นตอนครั้งที่ 1,2,3 ไม่มีผู้รับจ้างช่วงนั้นมันก็ผ่านพ้นไป  กระผม
คิดว่าการใช้จ่ายขาดเงินสะสมสามารถทำได้ประมาณ 1ปี แต่ภายใน 1 ปี 
งบประมาณคงเดิม แต่นี้งบประมาณเพิ่ม ที่ท่านบอกว่าไม่มาก แต่ว่า 10 บาท
มันก็ผิด 50 สตางค์ มันก็ผิด งบประมาณพอทำไม่ได้ที ่จริงไม่ต้องเข้าสภาฯ 
เพราะเครื่องปรับอากาศแต่เงินคนละประเภท กระผมให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
โทรไปที่กรมว่าทำอย่างไรได้บ้าง เขาบอกว่าให้ยกเลิกแล้วก็เข้าสภาฯใหม่ ถ้าให้
ไม่ทันก็เปิดวิสามัญ เพราะว่าส่วนนี้มันคนละยอดเงินกัน เครื่องปรับอากาศเป็น
งบประมาณของปี 2565  งบประมาณปกติที่เราสามารถโอนเงินส่วนที่เหลือมา
ดำเนินการได้ ที่งบประมาณมันผ่านปีไปแล้ว 64 ตอนนี้คือ 65 จะต้องยกเลิก
แล้วมาทำใหม่ ขอชี้แจงให้ทราบเพียงแค่นี้ครับ 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล    ไม่ทราบว่าคุณจรูญ สวัสดิ์เมือง สงสัยอะไรอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ     

      ต่อไป ข้อ 8.4 
8.4 เพื่อพิจารณาขออนุมัติขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งรายการใหม่ 

จำนวน  1  รายการ(กองคลัง)   
 

นายวัชรินทร์   นาคกุล    ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงระเบียบส่วนที่เกี่ยวข้อง  
ประธานสภาเทศบาล  
 

นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์     เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ    กระผมนายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์ เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงระเบียบ  
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ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 
หมวด 4ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล    ขอเชิญผู้เสนอญัตติครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายสมคิด    ดำฉวาง    กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี  นายสมคิด   ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพ ี

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งรายการใหม่ กอง
คล ั ง  เทศบาลตำบลพร ุพ ี  เน ื ่ องจากงบประมาณตามโครงการฯขาด
เครื่องปรับอากาศ เพ่ือติดตั้งในตัวอาคาร เนื่องจากการออกแบบอาคารเป็นไปใน
ลักษณะปิด เครื่องปรับอากาศมีความจำเป็นที่จะต้องมีในอาคารสำนักงาน จึงขอ
อนุมัติตั้งรายการใหม่ ดังนี้ 

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (พร้อมติดตั้ง) ราคา 24,900.-บาท 
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564) 

      เรื่องเดิม 
 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ของเทศบาลตำบล พรุพี อนุมัติและประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 เดือนตุลาคม  2564
ได้มีการตั้งโครงการต่อเติมอาคารกองคลัง ปรากฏตามแผนงบประมาณโครงการ
ต่อเติมอาคาร นั้น 

      ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 
หมวด4ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

ข้อเสนอ 
เพ ื ่ อ ให ้ ม ี งบประมาณในการดำ เน ิ นการตามโคร งการต ิ ดตั้ ง

เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากเป็นการขอตั้งงบประมาณใหม่ จึงต้องขออนุมัติต่อ
สภาฯ ต่อไป 

โอนลด แผนงานบริหารทั ่วไป  งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร 
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ ่น ตั ้งไว้ 
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1,827,720.00-บาท (-หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาท
ถ้วน-)  

งบประมาณก่อนโอน คงเหลือ                    1,029,110.00.-บาท  
โอนลด                      24,900.00.-บาท 
งบประมาณหลังโอน คงเหลือ                1,004,210.00.-บาท 
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง งบ

ลงทุน ค่าครุภ ัณฑ์ ครุภ ัณฑ์สำนักงาน เครื ่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน  
(ราคาพร้อมติดตั้ง) แบบติดผนัง ตั้งไว้ 24,900.00.-บาท (สองหมื่นสี่พันเก้า
ร้อยบาทถ้วน)  

งบประมาณก่อนโอน คงเหลือ       0.00.-บาท  
โอนเพิ่ม                      24,900.00.-บาท 
งบประมาณหลังโอน คงเหลือ            24,900.00.-บาท 
ครุภัณฑ์สำนักงาน 

     เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(พร้อมติดตั้ง)แบบติดผนังจำนวน 24,900บาท 
1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่เกิน 24,000 บีทียู 
2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 

40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 

4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่วนความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3)นอกเหนือจาก

การพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณา
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดุกาล (SEER) 
สูงกว่า 

7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไป

กลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 – 24,000  

                     บีทียู 3,000.- บาท 
ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพีเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล    ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่ ถ้ามีก็ข้อ 
ประธานสภาฯ เชิญครับถ้าไม่มีผมจะขอมติจากสภาแห่งนี้ครับ ขอเชิญท่านเลขานุการฯ นับองค์

ประชุมครับ 
 
นายพงศ์ศักดิ์  รักษาวงศ์   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม 
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เลขานุการสภาฯ จำนวน    12    ท่าน ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ครับ 
 

นายวัชรินทร์   นาคกุล    สมาชิกสภาท่านใด “เห็นชอบ”อนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่าย 
ประธานสภาฯ    รายการใหม่ จำนวน 1 รายการ ที่เสนอมาขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 

- สมาชิกท่านใด“เห็นชอบ” โปรดยกมือครับ 
- สมาชิกท่านใด“ไม่เห็นชอบ“ โปรดยกมือครับ 
- สมาชิกท่านใด“งดออกเสียง “ โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม   มีสมาชิกสภาฯ  เห็นชอบ   11  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ     -     เสียง 
    งดออกเสียง  1   เสียง 
     
นายวัชรินทร์  นาคกุล    เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ให้ความเห็นชอบด้วยมติ  เห็นชอบ  11  เสียง 
ประธานสภาตำบลพรุพี   ไม่เห็นชอบ   -    เสียง  งดออกเสียง  1   เสียง 
 
      ต่อไป ระเบียบวาระท่ี 9 
 
ระเบียบวาระท่ี 9    เรื่องอ่ืนๆ 
 
นายวัชรินทร์  นาคกุล    ไม่ทราบว่ามีเพ่ือนสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือนำเรื่องความเดือดร้อน 
ประธานสภาตำบลพรุพี ของพี่น้องประชาชน และมาพูดคุยปรึกษาในระเบียบวาระนี้โดยที่ไม่มีการลงมติ

อยู่แล้ว ขอเชิญคุณสุริยา  ประพันธ์ครับ 
 
นายสุริยา  ประพันธ์    กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติและคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเขต 2   กระผมนายสุริยา  ประพันธ์ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่ 2 

ขอนำเรียนเรื่องของกล้อง CCTV  หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง กระผมได้รับ
แจ้งเหตุเกิดขึ้นที่บ้านมหาราชได้มีรถซาเล้งหนึ่งคันได้ศูนย์หายได้ดำเนินการแจ้ง
ที่ สภ.เวียงสระ จะติดตามรถคันนี้ว่าจะผ่านสีแยกช่องช้างหรือไม่แต่มาดูกล้อง 
CCTV แล้วเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมาไม่สามารถใช้งานได้แล้ว
กล้องวงจรปิดที ่สีแยกช่องช้างมันมองไม่เห็นมืดหมดทั้งสี ่แยกนั ้นเลย เรียน
ผู้บริหารด้วยว่าการกำกับดูแลเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่ เป็นเรื่องที่เป็นนโยบายของ
ท่านนายกฯ เรื่องการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของพ่ีน้องปะชาชน ขอบคุณ
ครับ 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล    ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
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นายสมคิด    ดำฉวาง    กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี  นายสมคิด   ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

ขอขอบคุณ และกระผมได้ข่าวและได้รับทราบแล้วได้สั่งการและได้ไป
แก้ไขที ่จริงแล้วกระผมให้รายงานทุก 15 วัน ในเรื่องของกล้องวงจรปิดผู ้ที่
รับผิดชอบในช่วง 15 วันนี้ เขาอาจจะไม่ได้ขึ้นไปดู ขอขอบคุณที่แจ้งให้ทราบ 
เรื่องแบบนี้ถ้ารู้แล้วรีบแจ้งให้รู้ทราบเพราะเราไม่มีพี่เลี้ยงและไม่มีเทคนิคที่ดีใน
เรื่องนี้ ต้องแจ้งซ้อม เรื่องนี้ถ้ารู้เห็นแล้วให้เร่งด้วย เพราะว่าจัดซื้อจัดจ้างการ
ซ่อมมันต้องใช้เวลาอีกส่วนหนึ่ง ขอให้สมาชิกทุกท่านที่อยู่เห็นปัญหาของชาวบ้าน
อย่ารอช้า กระผมต้องขอบคุณมากๆ เรายินดีที่จะแก้ไขปัญหา แต่ตอนเรามารู้คือ 
10 วันแล้ว คือท่านอยู่ในท้องถิ่นท่านรู้ปัญหาแจ้งมาเราจะได้เร่งดำเนินการ การ
ซ่อมนั้นเราดูก่อนว่ามันเสียขนาดไหน ขอบคุณครับ 

 

นายวัชรินทร์   นาคกุล    ขอเชิญคุณจรูญ  สวัสดิ์เมือง ครับ  
ประธานสภาฯ     
 

นายจรูญ   สวัสดิ์เมือง    กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติและคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเขต 1   กระผมนายจรูญ   สวัสดิ์เมือง  ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่ 1 

เมื่อการทำเทศบัญญัติงบประมาณเมื่อประจำปีงบประมาณ 2565 ที่
เพ่ือนสมาชิกทุกคนไม่ได้คำนึงถึงชาวบ้านไม่รู้ว่าคิดส่วนตัวหรือว่าไม่  การที่ผมขอ
คณะกรรมการแปรญัตติการนำเสนอรถตัดหญ้าและเพื่อนสมาชิกไม่เห็นด้วยขอ
ตัด แล้ววันนี้ครั้งนั้นที่อภิปรายกันหมู่  1 มีรถไถ หมู่ 7 ทางหลวง หมู่ 2 ชาวบ้าน
ทำกันเอง หมู่ 5 ชาวบ้านทำกันเอง แล้วสภาตอนนี้เพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ใช้รถ
ใช้ถนนกระผมอยากให้ท่านขี่วนเวียนดูให้ทั่วหาเส้นขาวไม่เจอแล้วครับ มีบางชาว  
แต่บางครั้งเขาไม่ว่างที่จะไปทำให้ แล้วรถหมู่ 1 ต้องจ้างเพราะเขาทำธุรกิจและ
เข้าจะว่างมาให้หรือครับเพราะเขาคิวไม่ว่างนี้คือความผิดพลาดของเพ่ือนสมาชิก
เรา ไม่ได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาวบ้านตอนนี้ขี่ได้แต่ช่วงกลางถนนเส้นกลาง
สองข้างถนนมันไม่มีให้เห็นแล้วแต่ถ้าเรามีเครื่องจักรเอง คนขับรถดับเพลิงนั่งว่าง
ทั้งวัน ช่วงนี้ไม่ต้องส่งน้ำไม่ต้องดับไฟสามารถดำเนินการเอาไปขับวันสายสอง
สายก็ยังได้ เกือบทุกสายเกือบทุกหมู่บ้านหาเส้นขาวขอบถนนไม่มีแล้ว กระผม
อยากเตือนเพื่อนสมาชิกและอยากพูดคุยพิจารณางบประมาณที่จะทำเทศบัญญัติ
ต่อไปเรามาช่วยกันคิดและพิจารณาอะไรสมควรตัดอะไรสมควรไว้ มีใบมีดตัด
หญ้าทั้งสองข้างถนนจะได้เห็นเส้นขาวทั้งสองข้างถนน ขอบคุณครับ 

 

นายวัชรินทร์   นาคกุล    ขอเชิญคุณวาสนา  เกื้อฉิม ครับ  
ประธานสภาฯ     
 

นางวาสนา  เกื้อฉิม    กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติและคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเขต 1   ดิฉันนางวาสนา  เกื้อฉิม ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่ 1 
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ในกรณีที่ท่าน สท.จรูญ สวัสดิ์เมือง  กล่าวยังมีวิธีการอ่ืนเยอะ ทางคณะ
ผู้บริหารสามารถจัดการปัญหาตรงนี้ได้ ดิฉันไม่เชื่อว่าแค่ไม่มีรถตัดหญ้าคันเดียว
จะทำให้พรุพีมันรกมันไม่ดูดี ขอบคุณค่ะ 

 

นายวัชรินทร์   นาคกุล    ขอเชิญคุณปุณนรัตน์  ทองสุก ครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นายปุณนรัตน์  ทองสุก    กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติและคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเขต 1   กระผมนายปุณนรัตน์  ทองสุก ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1 

มีอยู่ 2 เรื่อง  
1. เป็นเรื ่องที่สมาชิกฝากมาฝาท่อในตลาดพรุพียังไม่ได้รับการแก้ไข

ชาวบ้านฝากมากลัวว่าจะเกิดอันตรายกับลูกหลานขอให้ผู้บริหารรีบดำเนินการ
ด้วยครับ เพราะเบื ้องต้นกระผมได้ตอบชาวบ้านไปบ้ างแล้วว่านายกกำลัง
ดำเนินการอยู่ 

2. เรื่องขยะที่สุนัขคุ้ยเขี่ยได้พูดในสภาครั้งหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ได้รับแก้ไข
อะไรเลย ขอบคุณครับ 

 

นายวัชรินทร์   นาคกุล    ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสมคิด    ดำฉวาง    กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี  นายสมคิด   ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพ ี

1. เรื่องฝาท่อตอนนี้ได้ผู้รับจ้างดำเนินการไปแล้ว 
2.  เรื ่องขยะเราได้ตั ้งงบประมาณ แต่ถังเราไปตั ้งไว้เฉย ๆ ต้องตั้ง

งบประมาณ ไม่ใช่ว่านายกฯ ทำได้ทุกอย่าง ต้องผ่านสภาฯ ทั้งนั้นเพราะฉนั้น
ต้องทำเป็นโครงเหล็กจะไปตั้งอย่าให้สุนัขไปคุ้ยเขี่ยได้กระผมคิดว่าคงรับไว้
พิจารณา ขอบคุณครับ 

 

นายวัชรินทร์  นาคกุล    สำหรับวาระนี้กระผมคิดว่าคงไม่มีแล้ว เพราะว่าพวกเรามีภารกิจอีก 
ประธานสภาฯ    อย่างที่ต้องไปทำในเรื่องของการต้อนรับนักเรียนเสนาธิการทหารที่โรงเรียนบ้าน 

ช่องช้าง ตามกำหนดการของนักเรียนเสนาธิการทหาร เวลา 11.30 น. พอมาถึง
ก็วางพวงมาลา ณ อนุสรณ์สถาน และรับประทานอาหารเที่ยงที่โรงเรียนบ้านช่อง
ช้างหลังจากนั้นก็มีการบรรยายต่างๆ สมาชิกขอเชิญเข้าร่วมด้วยครับสำหรับการ
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที ่ 2 ประจำปี 2565 เราก็ใช้เวลาประชุมกันมา
พอสมควรกระผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารและเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลและ
หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองส่วนราชการ ทุกท่าน และผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ส่วนที่
เกี ่ยวข้อง ที ่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี ้ กระผมขอปิดการประชุมสมัยสามัญ   
สมัยที่  2  ประจำปี  2565  ขอขอบคุณครับ 

 
ปิดการประชุมเวลา 12.00 
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 ลงช่ือ       ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นายพงศ์ศักดิ์    รักษาวงศ์) 
     เลขานุการสภาเทศบาลตำบลพรุพี 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี เม่ือวันที่ ..................................................................... 
   
         ถูกต้อง 
   
                  ไม่ถูกต้อง 
     ลงช่ือ    ประธานกรรมการ 
      (นายยุทธนา   แสงสุวรรณ) 
 
     ลงช่ือ    กรรมการ 
      (นายสุริยา   ประพันธ์) 
 
     ลงช่ือ    กรรมการ/เลขานุการ 
      (นางวาสนา  เกื้อฉิม) 
 
สภาเทศบาลตำบลพรุพี  มีมติให้การรับรองรายงานการประชุม เม่ือวันที่ ....................................................................  
 
        ลงช่ือ    ผู้ตรวจสอบ 
         (นายวัชรินทร์   นาคกุล) 
            ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี 


